



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

21 พฤศจิกายน 2564



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 21 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,006 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,064,581 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,591 ราย รักษาหายสะสม 1,956,923 ราย ยังรักษาอยู่ 87,271 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 29 ราย เสียชีวิตสะสม 20,387 ราย ผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 88,124,882 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 257,406,295 ราย เสียชีวิต 5,163,034 ราย รักษาหาย 232,355,346 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO กังวลโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ในยุโรป เตือนจนถึง มี.ค.อาจตายเพิ่มอีก 5 แสนคน สิงคโปร์ เริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเข้าสังคม หลังการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศทรงตัว ออสเตรเลีย ประชาชนหลายหมื่นคนประท้วงต่อต้านการฉีดวัคซีนโควิด-19 แคนาดา ไฟเซอร์คนฉีด 'ซิโนฟาร์ม-ซิโนแวค-โควาซิน' เข้าประเทศ เยอรมนี รัฐท้องถิ่นบางแห่ง เริ่มบังคับใช้ข้อจำกัดการเข้าร่วมกิจกรรม ร้านอาหาร และบาร์ ในประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สหรัฐ อนุมัติใช้ "ไฟเซอร์-โมเดอร์นา" บุสเตอร์กับผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และขยายให้สิทธิ์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น จีน เผยโควิด-19 ระบาดรอบล่าสุด เข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้ว เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อโควิดกว่า 3 พันราย/วันต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ เวียดนาม จุดเทียน ปลอ่ยโคมลอยน้ำ ไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากโควิด</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. รมรณรงค์ฉีดวัคซีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด tnthailand</p> <p>- นพ.เจตตธรรม นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ระบุสาเหตุที่กลุ่ม 10 จังหวัด ที่มีการฉีดวัคซีนน้อย ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย นครพนม หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ ยโสธร แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และชัยภูมิ โดยเฉลี่ยฉีดวัคซีนได้ร้อยละ 40-46 เท่านั้น คาดว่ามาจากอยู่ในพื้นที่มีการแพร่ระบาดของโควิดไม่รุนแรง ทำให้บางส่วนคิดว่าความเสี่ยงต่ำจึงยังไม่รับวัคซีน และเหตุผลส่วนตัวอื่นๆ สธ. จะระดมบุคลากรเข้าไปค้นหากลุ่มคนที่ยังไม่ฉีด เคาะประตูบ้านเพื่อทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งกำชับให้ผู้ตรวจราชการติดตามการ เพื่อให้การฉีดวัคซีนครบตามเป้าหมาย 100 ล้านโดส ภายในสิ้นเดือนนี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์</p> <p>- นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 กล่าวว่า ให้ความสำคัญการฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง 608 ต้องฉีดให้ได้อย่างน้อย 90% เนื่องจากแม้การฉีดวัคซีนป้องกันติดเชื้อได้ไม่มาก แต่ป้องกันการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตได้สูง หากติดเชื้ออาการจะน้อย ไม่เข้าไอซียู ใช้เครื่องช่วยหายใจ ตัวเลขออกมาชัดเจนว่าประเทศที่ฉีดกลุ่มเสี่ยงได้มาก แม้ติดเชื้อเยอะแต่อาการรุนแรงและเสียชีวิตไม่สูงตาม ปัญหาคือผู้สูงอายุส่วนหนึ่งในต่างจังหวัด ลังเล ไม่กล้าฉีด จากการรับข่าวในช่วงแรก จึงต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจว่าวัคซีนปลอดภัย ดีกว่าการติดเชื้อ นอกจากนี้จุดเสี่ยงในการเกิดคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ได้มีไม่กี่แห่ง เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน และตลาด ที่มีคนไม่สวมหน้ากากมาอยู่รวมกัน และมีการตะโกนคุยกัน จะทำให้ยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้น สิ่งสำคัญคือการป้องกันผู้สูงอายุในบ้านที่อาศัยร่วมกัน ดังนั้น หากอยากจะทำเปิดกิจการ เปิดประเทศให้มีความปลอดภัยทั้งตัวเรา และคนรอบข้าง ต้องช่วยกันพาคนกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้มารับวัคซีนให้มากที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ คมชัดลึก เดลินิวส์ ไทยรัฐ โปสทูเดย์ สปริงนิวส์ workpointtoday thebangkokinsight topnews tnthailand)</p> <p>-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โปสต์ข้อความเรื่อง โควิด-19 วัคซีน ความจำเป็นที่ต้องมีการกระตุ้นเข็ม 3 ผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า ในขณะนี้มีการระบาดอย่างมากในทวีปยุโรป และอเมริกา ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ได้รับวัคซีนในอัตราที่ค่อนข้างสูง และวัคซีนที่ใช้จะอยู่ในกลุ่ม mRNA และ virus vector แสดงให้เห็นว่าหลังฉีดวัคซีนมายาวนานถึง 6 เดือนหรือกว่านั้น ก็ยังมีการระบาด</p>	

ของโรค ทำให้หลายประเทศตระหนักถึงการลดลงของภูมิต้านทาน และเริ่มฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 เพื่อลดการระบาดของโรคลง สำหรับประเทศไทยตั้งเป้าหมายภายในสิ้นเดือนนี้จะฉีดได้ครบหรือใกล้เคียง 100 ล้านโดส และภายในสิ้นปีนี้ครบ 2 เข็มอย่างน้อยไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ และถ้าได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ก็ยิ่งดี สิ่งที่จะต้องคำนึงต่อไปคือการให้เข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นให้ภูมิต้านทานขึ้นสูงและยาวนานตามหลักการของการให้วัคซีน และไม่ว่าจะฉีดกี่เข็มไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ แต่ลดความรุนแรงของโรค ลดการเสียชีวิตได้ เราคงยังต้องปฏิบัติตัวในวิถีชีวิตใหม่ต่อไป

2. ประสิทธิภาพวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,สยามรัฐ แนวหน้า)

- เพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ผลการศึกษาระดับภูมิต้านทานและคาดประมาณประสิทธิภาพวัคซีนสูตรต่างๆ ในการป้องกัน “โควิดที่มีอาการ” ได้ โดยปรากฏว่า สูตรไขว้ซิโนแวค+แอสตราฯ ป้องกันได้ 80-90% ขณะที่แอสตราฯ 2 เข็ม ป้องกันได้ 70-80%

3. แก้ปัญหาโควิดชายแดนใต้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ข่าวสด) เว็บไซต์(มติชน บ้านเมือง สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์)

- พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก ศบค.ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ผลจากการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมาสามารถขับเคลื่อนมาตรการ และแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลเชิงบวกต่อการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้จะเร่งรัดขับเคลื่อนงานเชิงรุกในทุกมิติทั้งด้านการณรงค์ฉีดวัคซีน และการปฏิบัติภายใต้มาตรการ COVID Free Setting อย่างได้ผลเพื่อรองรับการเปิดประเทศต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2565 ต่อไป

4. การพิจารณาเปิดสถานบันเทิง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ข่าวสด แนวหน้า เดลินิวส์ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (แนวหน้า ข่าวสด ไทยรัฐไทยโพสต์ ผู้จัดการ เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ ฐานเศรษฐกิจ สำนักข่าวอิศรา voicetv.topnews springnews workpointtoday)

- นายกรัฐมนตรี รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของสถานประกอบการธุรกิจกลางคืน ผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมถึงศิลปิน นักดนตรี หลังจากที่ ศบค.มีมติให้เลื่อนการเปิดกิจการไปถึงวันที่ 16 มกราคม 2565 ไม่ได้นั่งนอนใจ และหาทางออกกันหลายเวที อีกทั้งสั่งการให้ติดตามประเมินสถานการณ์ประจำวันอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งแก้ปัญหาของประชาชนทุกกลุ่ม โดยยึดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของภาพรวมเป็นหลัก จากกรณีที่ตัวแทนสถานประกอบการธุรกิจกลางคืนได้ยื่นหนังสือเพื่อให้รัฐบาลพิจารณาเลื่อนการเปิดกิจการ/กิจกรรมให้เร็วขึ้นนั้น คาดว่า จะได้มีการนำเข้าสู่ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ต่อไป โดยแนวโน้มน่าจะเป็นในทิศทางที่ดี ตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการเสนอ หากมีการประเมินว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น มีโอกาสที่จะเปิดสถานประกอบการธุรกิจกลางคืนได้เร็วกว่าเดิม

5. ประสิทธิภาพหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)

- นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ (กมธ.) สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เปิดเผยว่า กมธ.สิทธิมนุษยชนฯ ได้ติดตามผลการทดสอบหน้ากากอนามัยของสภาองค์กรของผู้บริโภคที่ได้ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการ ทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาดเล็ก ความสามารถในการซึมผ่านของอากาศ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของหน้ากากอนามัย ซึ่งจากการสุ่มทดสอบหน้ากากฯ 53 ยี่ห้อ พบว่ามี 17 ยี่ห้อผ่าน มอก. แต่มี 36 ยี่ห้อไม่ผ่าน มอก. และร้อยละ 98.33 ไม่ระบุข้อมูลระดับการป้องกัน และไม่แสดงเครื่องหมาย มอก. ทั้งนี้ กมธ.จะเสนอแนะให้สภาองค์กรของผู้บริโภคจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ในการเลือกซื้อหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพ ซึ่งอาจสังเกตจากเครื่องหมาย มอก. การแสดงเลขทะเบียนการจดแจ้งกับ อย. หรือข้อความแสดงว่าเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

7. คลัสเตอร์การระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์ เดลินิวส์ แนวหน้า) เว็บไซต์(ไทยโพสต์ มติชน ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ มติชนแนวหน้า บ้านเมือง topnews)

-อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. เรือนจำและทัณฑสถานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 220 ราย โดยอยู่ในเรือนจำสีแดง 49 ราย และผู้ต้องขังรับใหม่ในห้องแยกกักโรค 171 ราย ขณะที่ผู้ติดเชื้อรักษาหาย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แล้วเพิ่ม 945 ราย ไม่มีรายงานการเสียชีวิต ปัจจุบันว่า กรมราชทัณฑ์ได้ฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขังทั้งสิ้น 442,822 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 258,180 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 175,793 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 8,849 ราย</p> <ul style="list-style-type: none"> - นครศรีธรรมราช ผู้ว่า ฯ สั่งปิดหมู่บ้านชุมชนประมงติดเชื้อรายใหม่ 441 ราย อำเภอสิชล 3 คลัสเตอร์ใหญ่ รวม 111 ราย ส่วนพื้นที่อื่น ๆ อีกหลายคลัสเตอร์ - ศรีสะเกษ เรือจำอำเภอกันทรลักษ์ ติดโควิด-19 วันเดียว 580 ราย จากจำนวนผู้ต้องขัง 1,480 คน สาเหตุพื้นที่คับแคบ เบียดเสียด - กทม. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ออกประกาศ สั่งกักตัว น.ร.-อาจารย์ หลังพบเด็กติดโควิด - ลำปาง พบคลัสเตอร์ พระสงฆ์ และสามเณร ติดเชื้อกระจายหลายวัดใน อ.ห้างฉัตร อ.เกาะคา และ อ.เมือง หลังผู้ติดเชื้อ กลับมาจากร่วมสวนงานศพ อ.แม่สอด จ.ตาก มีผู้ติดเชื้อแล้ว 8 ราย วัดใน 3 อำเภอปิดชั่วคราว - กาฬสินธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เป็นเด็กนักเรียนชายชั้น ป.2 อายุ 7 ขวบ และนักเรียน หญิงชั้น ป.6 อายุ 12 ปี ล่าสุดออกประกาศปิดเรียนชั่วคราวเป็นเวลา 5 วัน - พะเยา ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบอีก 79 ราย จากคลัสเตอร์ร่วมงานศพบ้านสันติสุข ต.ขุนควร อ.ปง จ. พะเยา ถึง 75 ราย รวมแล้วพบผู้ป่วยคลัสเตอร์ดังกล่าวมากกว่า 200 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย <p>8. ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ผู้จัดการ,ไทยโพสต์ ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีการแชร์รูปหนังสือรับรอง และแสดงการยินยอม เงื่อนไขการรับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งได้ระบุว่า หากอาการไม่พึง ประสงค์หลังการฉีดวัคซีนหน่วยงานจะชดเชยเป็นเงิน 10 ล้านบาท ด้วยนั้น ทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม กรณีมีอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีน สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ผ่านโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สปสช. เขตพื้นที่ 	
<p>มาตรการของ สธ. ประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศบค.รายงาน ผู้เดินทางเข้าประเทศวันที่ 1-19 พ.ย. สะสม 74,401 คน ได้แก่ ระบบ Test&Go 56,315 คน แชนด์บ็อกซ์ 14,675 คน กักตัว 7 วัน 1,242 คน และกักตัว 10 วัน 2,169 คน โดยเข้ามาผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 50,307 คน ท่าอากาศยานดอนเมือง 559 คน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 312 คน ท่าอากาศยานหัวหิน 7 คน ท่าอากาศยานภูเก็ต 21,741 คน และท่าอากาศยานสมุย 1,475 คน ภาพรวมพบผู้ติดเชื้อ 98 คน คิดเป็น 0.13% <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ pptvhd36)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพจหมอพร้อม เปิดรายละเอียดฉีดวัคซีน Covid-19 ไปแล้ว แต่ข้อมูลไม่ขึ้นบนหมดพร้อม รวมถึงหากข้อมูลบนใบรับรอง ไม่ถูกต้อง แนวทางของการแก้ไข คือ ติดต่อโรงพยาบาล หรือจุดฉีดวัคซีน เพื่อตรวจสอบการส่งข้อมูล/ขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. () เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมอนามัย มอบรับใบรับรอง THAI STOP COVID PLUS ให้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในฐานะสถานประกอบการ ด้านขนส่งสาธารณะที่รักษามาตรฐานให้บริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ไทยรัฐ บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100 thebangkokinsight)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สปสช.ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 6,177 คน รวมเป็นเงินกว่า 621 ล้านบาท ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง จำนวน 4,770 คน โดยพื้นที่เขต 13 กทม. มีผู้ยื่นขอรับการช่วยเหลือมากที่สุด รองลงมาเป็นเขต 1 เชียงใหม่ เขต 10 อุบลราชธานี และเขต 8 อุตรธานี <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน บ้านเมือง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ ม.4 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอส.ต.เกาะลิบง ออกฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนบนเกาะลิบงทั้งเข็ม 1 และเข็ม 2 ทั้งสิ้น 1,700 คน เพื่อให้ครบทันก่อนเปิดการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 1 ธันวาคมที่จะถึงนี้ <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กทม.มอบนโยบายให้สำนักอนามัยและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ตั้งแต่ 9 พ.ย.64 ให้บริการ 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสัญชาติที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน ได้วันละ 2,000 คน โดยเปิด 2 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางที่ 1 นัดหมายแบบองค์กร (Group vaccination) เช่น กลุ่มพนักงาน จากร้านหรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลุ่มคนงานจากแคมป์ก่อสร้าง เป็นต้น และช่องทางที่ 2 นัดหมายผ่าน "แอป QueQ" สำหรับประชาชน ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.64 เริ่มฉีดวัคซีนในวันที่ 20 พ.ย.64 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับเด็กที่มีอายุ 12-18 ปี และพักอาศัยในกรุงเทพฯ ทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา เปิดลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Google form ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย.ที่ผ่านมา ฉีดเข็มที่ 1 วันที่ 17-19 พ.ย. เข็มที่ 2 วันที่ 8-10 ธ.ค.</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>แก้กฎหมาย' ปกป้อง ผู้ไม่สูบบุหรี่ในคอนโด-ทาว์นเฮาส์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)</p> <p>- มาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ที่อาศัยในคอนโดหรืออาคารชุดตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีเนื้อหาที่ล้ำสมัย ไม่สามารถคุ้มครองสุขภาพของผู้ที่อาศัยในคอนโด อพาร์ทเมนต์ ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในอาคารชุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือนก.ย.-ต.ค. 2563 จำนวน 1,204 ราย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่พักอาศัยในอาคารชุด 15% เป็นผู้สูบบุหรี่ 85% ไม่สูบบุหรี่ โดยผู้สูบบุหรี่ 48% สูบนอกห้องตรงริมระเบียง ซึ่งผู้ที่อาศัยในอาคารชุด 89% เห็นด้วยให้ที่พักอาศัยในอาคารชุดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ เพราะผู้ตอบแบบสอบถาม 77% รู้สึกไม่สบายจากการหายใจที่มีผู้สูบบุหรี่ในอาคารชุด, 73% เคยได้กลิ่นควันบุหรี่ที่ลอยมาจากห้องอื่น และส่วนใหญ่เคยรับควันบุหรี่มือสองในพื้นที่ส่วนกลางในอาคารชุด สะท้อนให้เห็นปัญหาการสูบบุหรี่ในคอนโด อาคารชุด ซึ่ง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ ถึงเวลาแล้วที่จะแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2561 ฉบับนี้ เพื่อให้ขยายพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ รวมไปถึงภายในห้องพักและระเบียงในคอนโด อาคารชุด รวมถึงทาว์นเฮาส์ด้วย และขยายพื้นที่กันชนจาก 5 เมตรเป็น 7.5 เมตรหรือมากกว่า เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุที่ต้องทนทรมานกับควันบุหรี่มือสอง</p>	-
<p>เตือนกินบุติบเสี่ยงพยาธิในปอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(คมชัดลึก)</p> <p>- อธิปไตยกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ที่มีผู้บริโภคกินอาหารสุดพิสดารด้วยการจับปูสด ๆ มาทำอาหาร ก่อนจะใช้มือหยิบปูที่ยังดิ้นนำเข้าปากกินโดยไม่ผ่านการปรุงสุกนั้น ว่า การบริโภคอาหารลักษณะนี้ถือว่าไม่ถูกสุขลักษณะ และไม่ควรเลียนแบบเนื่องจากการกินบุติบ อาจมีไข่หรือพยาธิด้วย ซึ่งน้ำย่อยในกระเพาะอาหารไม่สามารถทำลายได้ และการกินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ที่ไม่ผ่านการปรุงสุก ไม่ผ่านความร้อน หรือใช้ความร้อนในเวลาอันสั้น เช่น ยำปูสด ส้มตำหลากหลายรูปแบบ ลาบหมู ก้อยเนื้อ รวมถึงอาหารประเภทยำต่าง ๆ อาจทำให้เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคที่เป็นอันตรายในอาหาร เสี่ยงต่อการเป็นพยาธิใบไม้ในปอด ร้ายแรงอาจถึงแก่ชีวิต แนะนำ ปรุงสุก ลดเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วง</p>	-
<p>ต่ออายุใบอนุญาตแบบใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย thailandplus)</p> <p>- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยกฎหมายใหม่กำหนดให้การชำระค่าธรรมเนียมเท่ากับต่ออายุใบอนุญาตโดยอัตโนมัติเตรียมบังคับใช้กับ 5 ใบอนุญาตของคลินิก โรงพยาบาลเอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีผล 22 พฤศจิกายน นี้</p>	-
<p>ฝั่งยาคุมกำเนิด-ห่วงอนามัย ฟรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวไทย Chiangmainews tnnthailand thebangkokinsight newtv.thestandard thaiPBS)</p> <p>- กรมอนามัย เผย วัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปี สามารถฝั่งยาคุมกำเนิดและห่วงอนามัยได้ ทุกสิทธิสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ และลดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมแนะวัยรุ่นที่ต้องการคำปรึกษา โทร 1663</p>	-
<p>เทศกาลลอยกระทง2564</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน ข่าวสด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-จ.ตาก สภ.แม่สอด จ.ตาก ได้รับแจ้งเกิดเหตุมีคนจุดพลูแล้วเกิดระเบิดใส่มือบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สอด พบชายไทยอายุราว 28-32 ปี บริเวณนี้มีมือซ้ายขาดเกือบหมดเห็นถึงกระดูกเหลือเพียงนิ้วก้อยเพียงนิ้วเดียว เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำส่งรพ.แม่สอด จากการสอบถามพบว่าเป็นตำรวจ สภ.แห่งหนึ่งในจ.ตาก นำพลูส่องแสงชนิดยิง 8 นัด ออกมาจุดกับไฟแช็กเพื่อยิงขึ้นฟ้า แต่หลังจากจุดไฟแช็ก พลูเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นใส่คามือต่อหน้าแฟนสาวและเพื่อนๆ</p> <p>-จ.พิจิตร นพ.วิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา รอง นพ.สสจ.พิจิตร กล่าวว่า เมื่อคืนวันลอยกระทง ประชาชนการ์ดตกกันมาก ไม่มีระยะห่าง รั้วก็เป็นห่วง เนื่องจากผู้มาเที่ยวงาน มีทั้งได้ฉีดวัคซีนและไม่ฉีดวัคซีน ทั้งวัดท่าหลวง บึงสีไฟ และดงกลาง เกรงว่าอาจจะมีการแพร่เชื้อโควิด คงต้องดูผลภายใน 2-3 วันว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกหรือไม่ เพราะทุกวันนี้ จ.พิจิตร โดยเฉพาะ 3 ตำบลในเขตเมืองพิจิตร คือ ต.หัวดง ต.ย่านยาว ต.บ้านบุง พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก</p> <p>-จ.พัทลุง นายปฐมศักดิ์ รักคม อายุ 19 ปี เด็กเก็บเงินในกระทง จมน้ำเสียชีวิต</p>	
<p>สำรวจนโยบาย 'บุหรี่ปั๊พฟ้า' ทั่วโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ voicetv.</p> <p>- บุหรี่ปั๊พฟ้ายังเป็นสิ่งผิดกฎหมายในไทย แต่ก็เป็นความจริงที่มีคนใช้อยู่ไม่น้อย และเริ่มมีข้อถกเถียงกันในระดับนโยบายแล้วว่าจะไปทางไหนดี Rocket Media Lab นำเสนอข้อมูลแนวทางการจัดการสถานการณ์บุหรี่ปั๊พฟ้าจากทุกประเทศทั่วโลกพบว่า มี 35 ประเทศห้ามขายบุหรี่ปั๊พฟ้า มี 3 ประเทศที่ห้ามขายบุหรี่ปั๊พฟ้าที่มีสารนิโคติน ได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ศรีลังกา ส่วนประเทศที่อนุญาตให้ขายบุหรี่ปั๊พฟ้าได้ภายใต้กฎหมายควบคุมมี 73 ประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้มี 34 ประเทศที่ควบคุมนิโคตินในบุหรี่ปั๊พฟ้า อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศยังคงมีการแก้ไขกฎหมายเป็นระยะตามการถกเถียงในแต่ละช่วงเวลา ขณะเดียวกัน WHO ยังเห็นว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นภัยต่อสุขภาพและไม่ปลอดภัย แม้จะยังไม่มียารักษาผลกระทบระยะยาวและการเปรียบเทียบระหว่างบุหรี่ปั๊พฟ้าทั่วไปและบุหรี่ปั๊พฟ้า ด้วยเหตุที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้แน่ชัด แต่ละประเทศจึงมีแนวทางจัดการกับบุหรี่ปั๊พฟ้าที่แตกต่างกันออกไป และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p>	-
<p>ข่าวปลอมดูคอเสียงเป็นอัมพาต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์ คมชัดลึก</p> <p>- ตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็น ดูคอเสียงเป็นอัมพาต และเส้นเลือดในสมองตีบตันเฉียบพลัน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ซึ่งแจ้งว่า การหลุดของลิ้มเลือดที่เกาะบริเวณผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดงในสมองส่วนปลายได้จริง ซึ่งในผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่จัด ผู้ที่มีโรคประจำตัวเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไชมันในเลือดสูง หรือผู้ป่วยที่มีโรคความผิดปกติของหลอดเลือด มักจะมีลิ้มเลือดหนืดที่บริเวณผนังหลอดเลือดโดยทั่วไป การบีบขนาดบริเวณคอหรืออุบัติเหตุรุนแรงทำให้เกิดการหลุดของลิ้มเลือดดังกล่าว อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันได้ ส่วนการจิบแบบรุนแรงทำให้มีรอยข้ำที่ผิวหนังได้ แต่ไม่รุนแรงมากก็จะไม่รุนแรงจนทำให้เกิดการบาดเจ็บและหลุดลอยของลิ้มเลือด จนเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือด</p>	-
<p>สมุนไพรอบิต ช่วยรักษาอาการท้องร่วง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ ChiangmaiNews</p> <p>- ตามที่มีการโพสต์ให้ข้อมูลด้านสุขภาพเรื่อง สมุนไพรอบิต ช่วยรักษาอาการท้องร่วง แก้บิด แก้ท้องเสียได้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว่าเป็นเรื่องจริง โดยได้ให้ข้อมูลว่า ปอบิตมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ E. coli ที่เป็นเชื้อสาเหตุของอาการท้องเสียได้ ช่วยรักษาอาการท้องร่วง แก้บิด แก้ท้องเสีย แต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทยไม่นิยมการใช้ปอบิตรักษาอาการท้องเสีย เนื่องจากท้องเสียเกิดได้จากหลายสาเหตุ อีกทั้งเรื่องความปลอดภัยยังไม่ชัดเจน ประชาชนจึงยังไม่ควรนำมาใช้โดยพลการ</p>	-
<p>อาหารแห่งอนาคต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์ ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- ม.มหิดล ดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ พัฒนา “นวัตกรรมเชิงรุก” อาหารแบบขั้นหนืดพร้อมบริโภค เพื่อผู้สูงวัยที่มีภาวะการกลืนลำบาก ตอบโจทย์สังคมในฐานะ “อาหารแห่งอนาคต” ที่พร้อมรองรับ “สังคมผู้สูงวัย” พร้อมจับมือเอกชน ดันผลิตภัณฑ์ออกวางตลาดเป็นครั้งแรก</p>	-
<p>ไขหวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(กรมประชาสัมพันธ์)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- อี سراเอลรายงานการระบาดของไข้หวัดนก เอช 5 เอ็น 1 ในฟาร์ม 2 แห่งทางใต้และทางเหนือของประเทศ ทั้งนี้ ไข้หวัดนก เอช 5 เอ็น 1 สามารถติดเชื้อในสัตว์อื่นๆ ได้ เช่น หมู แมว และเสือดาว และอาจพบการติดเชื้อในมนุษย์ได้ด้วย โดยอาการแรกของไข้หวัดนกในมนุษย์มักเป็นอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบหายใจรุนแรง และมีไข้ การระบาดของไข้หวัดนกครั้งแรกและครั้งใหญ่สุดในอี سراเอลเกิดขึ้นเมื่อปี 2549 โดยอุตสาหกรรมไก่ 9 แห่งในภาคใต้ของประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับการระบาดดังกล่าว</p>	